

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

ทุกข์ผู้ปกครอง'เปิดเทอม'

โครงร่าง ตำนานคน

โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว ซึ่งเป็นที่รับทราบกันว่าในช่วงเปิดเทอมใหญ่เช่นนี้ เป็นช่วงที่ผู้ปกครองนักเรียนต้องรับภาระหนักหน่วงในเรื่องค่าใช้จ่าย

มีอะไรขายต้องขาย มีอะไรจำหน่ายต้องจำหน่าย กุ๊ยมีใครได้ต้องบอกหน้าไป ชาวคราวเช่นนี้มิให้ได้ยินได้ฟังทุกทีอย่างทีบอก นับเป็นเรื่องปกติมายาวนาน

เพียงแต่ดูเหมือนว่าปีนี้จะไปไกลกว่าที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจจะดับปากท้องมีปัญหาสะสมเรื่อยมา ด้วยเหตุผลรอบด้านทำให้อุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลง ความแห้งแล้งทำให้พืชผลเสียหาย หรือไม่สามารถปลูกได้ รายได้เกษตรกรที่เคยมีขาดหายไปเป็นที่รับรู้กันมาตลอดว่ากระทั่งจะคืนเงินให้ก็มีกินมีใช้ไปวันๆ ยังเป็นเรื่องยากเย็น

เพียงแต่ว่าเรื่องเล่าเรียนของบุตรหลานสำคัญกว่าเรื่องอื่น เมื่อเปิดเทอมมาถึงก็จำเป็นต้องคืนเงินกันไป ไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงใด



กรุงเทพโพลทำสำรวจล่าสุดเรื่อง "ภาระทางการเงินของผู้ปกครองในช่วงใกล้เปิดเทอมปีการศึกษา 2559 พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 85.9 มีปัญหาทางการเงินในช่วงนี้"

รายได้ลดลง ข้าวของแพงขึ้น คือสาเหตุหลักของความเดือดร้อน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่รู้ๆ กันอยู่

ทุกข์ของผู้ปกครองเช่นนี้ หากเป็นไปได้ควรจะมีมาตรการช่วยเหลือจริงๆ ไม่มีเสียงเรียกร้องอะไรจาก

ผู้ปกครองให้ใครไปช่วยเหลือ แต่นั่นอาจจะเป็นเพราะเป็นผู้รับรู้กันอยู่แล้วในหัวเวลาเช่นนี้ไม่เหมาะกับการเรียกร้องอะไร ประชาชนส่วนใหญ่ได้อยู่ในความคิดว่าจะต้องเข้าใจว่าประเทศอยู่ในสถานการณ์พิเศษ อะไรที่ทำแล้วมีแนวโน้มว่าจะถูกตีความว่าสร้างความวุ่นวายจะต้องหลีกเลี่ยง

อย่างไรก็ตาม การบริหารงานนั้นคงไม่ใช่แค่เรื่องที่จะต้องมีความช่วยเหลือ หรือเรียกร้องก่อนจึงจะออกมาช่วยเหลือทางเยียวยา

ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ย่อมต้องประเมินสถานการณ์แล้วมองเห็นปัญหา และคิดหนทางแก้ไข การบริหารประเทศนั้นเป็นปกติที่จะต้องคำนึงถึงวิธีช่วยแก้ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

ในฐานะที่เป็น "ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" ซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่ในหมู่ผู้บริหาร

โรงเรียน ความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่เกิดจากการส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยของ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี จะมองเห็น

การแก้ไขปัญหาอาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง เพราะมีหน่วยงานหรือกระทรวงที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอยู่ แต่ถึงอย่างไรในฐานะที่โรงเรียนเป็นต้นทางของปัญหานี้ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่ "ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" จะเป็นผู้เสนอประเด็นภาระที่เกินกำลังของผู้ปกครองส่วนใหญ่นี้เข้าสู่การคิดเยียวยา แก้ปัญหา

เยียวยาโดยไม่รอให้ต้องเรียกร้องคือวิสัยทัศน์ที่งดงามของนักบริหาร

การต้อง